



องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย

จดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

โทร.๐๕๒-๐๐๐๔๑๒ , Facebook ; องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย, www.omkoi.go.th



ช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาชมรมอาสาเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๖๐ กว่าคน ได้จัดกิจกรรมอาสาสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดิน โดยได้นำวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณมาก่อสร้างรั้วแบบ บล็อกคอนกรีตเสริมตะแกรง จากนั้นทำการส่งมอบให้ชุมชนบ้านโป่งดิน และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการใช้ประโยชน์ และการดูแล รักษา ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด



องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - แม่โจ้) จนท.โครงการอนุรักษ์-ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย เกษตรอำเภอมก๋อย สถานีวนวิจัยหนองกระทิง คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย ผู้นำชุมชนประชาชนบ้านตุงลอย ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๓๐ คน บริเวณพื้นที่สองข้างทางจากหมู่บ้านหนองกระทิง ถึงหมู่บ้านตุงลอย





ช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามาทำระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน (ขนาดเล็ก) ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และทำระบบผลิตน้ำร้อนจากเศษวัชพืช ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบอมแฮด จากการได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และต่อยอดการอบรม ด้วยการนำตัวอย่างมาติดตั้งจุดสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อไป



ช่วงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หมู่บ้านแม่ต๋อม เกิดฝนตกหนัก ลมแรง ทำให้กระเบื้องมุงหลังคาปลิว หลายหลังคา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหาย จากนั้น ดำเนินจัดหากระเบื้องมุงหลังคา เพื่อมาให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยมีท่านนายกวัลลภ ปุกยู พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือส่งมอบกระเบื้องมุงหลังคา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลอมก๋อย



กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และ ติดตั้งเพิ่มชุดไฟส่องสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในหมู่บ้านพื้นที่ตำบลอมก๋อย ตามจุดเสี่ยง และเป็นการเพิ่มแสงสว่างในการสัญจรช่วงเวลากลางคืน และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยรับคำสั่งจากท่านนายก และ ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ดำเนินการนำหินคลุก มาถมบริเวณที่เป็นหลุม เพื่อการบรรเทาให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก บริเวณช่วงระยะทางบ้านสบอมแฮด และเส้นทางไปหมู่บ้านยางเปา





สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยท่านปลัดอำเภออาวุโส สุทธิชัย ตรีศีล สัตย์ เป็นประธานเปิดโครงการ และรับฟังการบรรยายจาก วิทยากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการบรรยายเรื่องการทำงานให้เกิดความโปร่งใส ไม่ประพฤตินในการทุจริตคอร์รัปชั่น และกฎหมายการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน



องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้งในพื้นที่อำเภอมก๋อย ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุทธิชัย ตรีศีล สัตย์ ปลัดอาวุโสอำเภอมก๋อย รักษาการแทนนายอำเภอมก๋อย เป็นประธานเปิด และกล่าวรายงานโดย ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ท่านนายกวัลลภ ปุกกุล กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี และคณะของดร.วรจิตต์ เศรษฐพรค์ มีการรับมอบอุปกรณ์การแปรรูปขยะชีวมวล และเยี่ยมชมการผลิต ระบบผลิตน้ำร้อนจากขยะ และ ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาดครัวเรือน อีกทั้งยังมอบอุปกรณ์ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ชุมชน ศึกษาเพิ่มเติมต่อไป



กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดดวงดีศรีธาธาราม ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา และประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรม มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร นั่งสมาธิ ฟังธรรมเทศนา จากคณะพระวิทยากร ในหัวข้อ ธรรมะในการทำงาน กฎแห่งกรรม การฝึกสมาธิเบื้องต้น การดำเนินชีวิตในศีลทั้ง ๕ ข้อ



ผลการประเมิน ประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น LPA
องค์การบริหารส่วนตำบลมอญ
ประจำปี 2561

ด้านประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	%
1. ด้านการบริหารจัดการ	140	122	87.14
2. ด้านการบริหารงานบุคคล กิจการสภา	225	193	85.78
3. ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง	245	154	62.86
4. ด้านบริการสาธารณะ	310	283	91.29
5. ด้านธรรมาภิบาล	65	54	87.08
รวมทั้ง 5 ด้าน			81.83



องค์การบริหารส่วนตำบลมอญ รับการประเมินประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการประเมิน ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมอญ โดยรับการประเมินประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๕ ด้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล



องค์การบริหารส่วนตำบลมอญ ดำเนินการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมอญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) และวาระเรื่องอื่นๆ



งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลมอญ ได้เข้าทำการซ่อมแซมถนนขาด บ้านผาปูนดง (มั่งปอย) จากเหตุพายุเข้าพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เกิดน้ำกัดเซาะถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ ได้ดำเนินการด้วยการถมดิน เพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้ประชาชนเดินทางได้โดยสะดวก ทั้งภาคการเกษตรในการขนส่งสินค้า และภาคการศึกษา นักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนด้วยความสะดวก

